
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 305  �  292. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um vegrið.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

1. Hafa samgönguyfirvöld einhver áform um að fjölga víravegriðum á þjóðvegum landsins
og ef svo er, hver eru þau áform?

2. Hvernig metur samgönguráðherra þá reynslu sem komin er af notkun þessara vegriða
hér á landi?


